



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หน้า 8 มูลค่าข่าว 68,832.-

ส่วนพิเศษสัมพันธและสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จับทวนโครงสร้างก.อุดมศึกษา

**ผู้จัดการรายวัน360** – ทปอ. จับทวนโครงสร้างกระทรวงอุดมศึกษา หลังผ่านวาระ 2 สนช. มี “กรมอุดมศึกษา” โผล่ขึ้น ชี้ชัดเจตนาธรรมภ์ ทำให้การบริหารขาดความคล่องตัว

ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครบาง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องในวาระที่สอง ที่กำหนดให้มีกรมการอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงใหม่ ซึ่งประเด็นนี้ ทปอ.

ไม่เห็นด้วย เนื่องจากขัดต่อเจตนาธรรมภ์ ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เดิม ที่ต้องการให้กระทรวงใหม่มีความคล่องตัว ไม่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงาน ให้สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ

“ถ้ามีกรมอุดมศึกษาเกิดขึ้น ทปอ. มีความห่วงใยต่อการขับเคลื่อนอุดมศึกษาของประเทศ ที่อาจจะทำให้การบริหารงานเป็นคอขวด คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีขนาดเล็กกลง และทำให้อุดมศึกษาถูกลดบทบาทลงอย่างมาก เพราะบุคลากรต้องกระจายออกไป บางส่วนต้องไปอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานนโยบาย ซึ่งจะเกิดความซับซ้อน ยุ่งยากเพิ่มขึ้น บทบาทของกรมที่เป็นโครงสร้างในระบบราชการ ก็จะแข็งตัว มีการทำงานที่ควบคุมมหาวิทยาลัย และไม่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้มีการทำงานแบบบูรณาการ ที่ต้องมีการปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติของข้าราชการ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง และกฎ ระเบียบ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุก ท้นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ทปอ. ได้ส่งหนังสือขอทบทวนให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานคณะกรรมการแล้ว.